



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สง.ผตปค.	๖๖
เลขที่	๖๖
วันที่	๒๓.๑๐.๕๙
เวลา	๑๐.๑๒ น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๒๓๒๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๗ กันยายน ๒๕๕๙)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรรณิ วุฒิฤทธากุล)

ทน.กง.ผง. รกท.

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	เรื่องนำเสนอก่อนการประชุม	๑. การปฏิบัติงานของบุคลากร มท. เป็นหน่วยงานที่มีกลไกในการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เน้นย้ำให้จังหวัด อำเภอ ดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและมีความรุนแรงมาก รวมถึงปัญหาที่ไม่มีการแก้ไขเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ให้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยเน้นย้ำไม่ให้มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรโดยเด็ดขาด	ปค. (ทุกสำนัก/ กอง)
๒.	สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	๑. การประชุมกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ๒๐ ประเทศ (จี๒๐) กรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมผู้นำ G๒๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ในฐานะประธาน G๗๗ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ถือว่ามีความน่าสนใจ เพราะเป็นการดำเนินงานด้านต่างประเทศของไทยที่ค่อนข้างดี ๒. การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า รมว.มท. มอบหมายให้ ปก. ดำเนินการกำหนดมาตรการและจัดทำแผนฯ ในการแก้ไขปัญหามอกควันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่เกษตรกรเริ่มเผาพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก เช่น กำหนดระยะเวลาเครื่องมือ/อุปกรณ์ วิธีดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้จังหวัด อำเภอ นำไปปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระยะต่อไป ๓. การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านต่างๆ ให้ มท. ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มที่เข้ามาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของตนในประเทศไทย และกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของประเทศไทยด้วย และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ ๔. การรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ ขอให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ แหล่งชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบและบูรณาการเชื่อมโยงกล้อง CCTV ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ควรติดตั้งเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างนานและเป็นกล้องที่มีความคมชัด รวมทั้งให้มีบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอด้วย ทั้งนี้ มท. สามารถนำเอาการบริหารจัดการและการบูรณาการเชื่อมโยงกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครมาเป็นตัวแบบการดำเนินงานแก่พื้นที่ชุมชนเมืองในจังหวัดอื่นๆ ก็ได้	- ปก. ปค. (สน.มณ.) ปค. (สน.มณ., สน.อส., สส.)

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ปมท. ได้สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. ให้ ผวจ. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการติดตั้งกล้อง CCTV และตกลงกันในเรื่องแนวทางการบันทึกจัดเก็บภาพ</p> <p>๒. ต้องตรวจสอบกล้อง CCTV ให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. พิจารณาจัดระบบบุคลากรให้มีการตรวจดูภาพจากกล้อง CCTV อย่างต่อเนื่อง</p>	
๓.	<p>ประเด็นการติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.</p>	<p>๑. การพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำคลองผดุงกรุงเกษมและคลองโองอ่าง รมว.มท. ขอบคุณ กทม. ที่ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร โดยการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำคลองผดุงกรุงเกษมนั้น เมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องทำให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น เช่น การประหยัดเวลาในการเดินทางและความปลอดภัย ฯลฯ ทั้งนี้ ขอให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ ไม่ควรบรรทุกผู้โดยสารเกินขีดความสามารถของเรือ และให้ดูแลในเรื่องความสะอาด โดย กทม. อาจประสานงานกับกองทัพเรือเพื่อขอเรือมาใช้ในการให้บริการประชาชนร่วมด้วยก็ได้ นอกจากนี้ ขอให้พัฒนาคลองโองอ่างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย</p> <p>๒. การพัฒนาคลองลาดพร้าว การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาให้เร่งดำเนินการต่อไป ส่วนพื้นที่ช่วงใดที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้ข้ามไปก่อน และให้ กทม. เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย</p> <p>๓. การก่อสร้างทางเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยาและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เตรียมแผนการเยียวยาผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างทางเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา และให้เร่งดำเนินการออกแบบให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ของการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาในระบบการจราจรได้อย่างไร หากสร้างสะพานดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลดีอย่างไร และหากไม่มีสะพานจะเป็นอย่างไร</p> <p>๔. การดำเนินการกรณีป้อมมหากาฬ พื้นที่ป้อมมหากาฬเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น ให้ กทม. ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป และให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสภาพของพื้นที่ที่จะได้รับการปรับปรุงว่าเป็นอย่างไร โดยอาจเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันก็ได้</p> <p>๕. การบริหารจัดการขยะ ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ ขอให้จังหวัดอำนาจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามแผนการกำจัดขยะที่ มท. ได้แจ้งไปแล้ว เช่น มาตรการลดขยะ แยกขยะ หรือการกำหนดจุดรวมขยะอันตราย รวมถึงมาตรการคลองสวย น้ำใส เป็นต้น โดยให้ดำเนินการกำจัดขยะทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงพื้นที่ สาธารณะ ทั้งนี้อาจจะจัดประกวดเมืองสวย/ชุมชนสวย เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย</p>	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>สถ.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๖. ผลการจัดงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี รมว.มท. ขอขอบคุณ พช. ที่ได้จัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมีได้อย่างเรียบร้อย รวมทั้งการนำสินค้าโอท็อปไปจำหน่ายใน สายการบินต่างๆ อย่างไรก็ตาม ขอให้พัฒนางานด้านโอท็อปต่อไป โดยเฉพาะ การพัฒนาคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้อาจนำบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จำกัด กองทุนบทบาทสตรี และกองทุนแม่มาช่วยในการดำเนินงานด้านโอท็อปก็ได้ และขอให้เน้นนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมในการดำเนินงานด้วย</p>	พช.
		<p>๗. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ ให้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชข.๒ ค) และ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ว่าสังคมให้การยอมรับมากน้อยแค่ไหน อย่างไร และให้นำมารายงานให้ รมว.มท. ทราบในการประชุมครั้งถัดไป</p>	พช.
		<p>๘. การบูรณาการแก้ไขปัญหาฝักตบขวา เนื่องจากฝักตบขวายังมีปริมาณมากและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี ยผ. และ กอ.รมน. เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วน ต่างๆ ทั้งจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ทหาร และ กลุ่มจิตอาสา โดยจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานที่เหมาะสมในระดับ ต่างๆ เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงาน การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ การจัดทำ กรอบระยะเวลาการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น และให้ พิจารณาการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการกำจัดฝักตบขวาให้เหมาะสมกับ พื้นที่ รวมทั้งการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ และค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการกำจัดฝักตบขวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ให้ เรียบร้อย ตามที่ มท. ได้เคยสั่งการไปแล้ว พร้อมทั้งควบคุม ดูแลอย่างต่อเนื่อง ปมท. สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p>	ยผ., สธ., ปค. (สน.ปท.)
		<p>๑) การจัดตั้งคณะทำงานให้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ ระดับนโยบาย ระดับประสานการปฏิบัติ และระดับหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ (จังหวัดและ อำเภอ)</p> <p>๒) คณะทำงานระดับการประสานการปฏิบัติพิจารณาแนวทางการ ดำเนินงานให้ได้ข้อสรุปว่า จะแบ่งพื้นที่การทำงานกันและหน่วยงานที่ รับผิดชอบอย่างไร และในแต่ละพื้นที่จะใช้งบประมาณจากส่วนไหน</p> <p>๓) ให้ ยผ. จัดทำคู่มือการกำจัดฝักตบขวา และจัดประชุมผ่านระบบวิดีโอ ทัศนทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่จังหวัดและ อำเภอในการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย</p>	
		<p>๙. สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบที่สำคัญของกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และ กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รมว.มท. ขอขอบคุณ มท. ที่ได้ดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม และขอให้ ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป</p>	สป.มท.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.	ประเด็นข้อสั่งการของ รมว.มท.	<p>๑. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอให้ มท. บูรณาการการทำงานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐด้วย</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาคับเคียดเหตุทางถนน ให้ ปก. เร่งดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากการใช้ถนน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>๓. นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ฯพณฯ ดาโต๊ะ ชรี โมฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค) และภริยา มีกำหนดการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนั้น ให้ มท. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องสัญชาติ เรื่องความร่วมมือทางการค้าชายแดนและอื่นๆ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป และให้นำเสนอข้อมูลให้ รมว.มท. ทราบ</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ มท. ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในด้านการปราบปรามการค้ายาเสพติด (Supply) และด้านความต้องการเสพยาเสพติด (Demand) โดย พช. และ สส. ต้องเข้าไปช่วยในเรื่องการลดความต้องการเสพยาเสพติด (Demand) ส่วน ปค. โดยกลไกของกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเข้ามาช่วยในด้านการปราบปรามการค้ายาเสพติด (Supply)</p> <p>๕. งานวันท่องเที่ยวโลก ขอให้จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีจังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และรายงานให้ รมว.มท. ทราบด้วย</p> <p>๖. การดำเนินงานผังเมือง ให้ ยผ. ดำเนินการจัดทำผังเมืองตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้พิจารณาถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ต้องมีความสัมพันธ์กันกับผังเมือง และขอให้จัดทำผังภาคให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเรื่องการก่อตั้งกรมผังเมืองว่าจะมีการดำเนินงานอย่างไรต่อไปด้วย</p> <p>๗. การจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่ภูทับเบิก ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการต่อไป เพราะปัญหาการบุกรุกพื้นที่ภูทับเบิกต้องดำเนินการตามกฎหมาย ยึดหลักความถูกต้อง</p>	<p>ปค. (สน.มน., สน.อส.)</p> <p>ปก.</p> <p>สป.มท.</p> <p>ปค. (สน.อส.)</p> <p>สป.มท.</p> <p>ยผ.</p> <p>ทด.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๘. กรณีปัญหาสนามกีฬาไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่</p> <p>ให้ มท. ติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งให้ ผวจ. และ นายอำเภอเข้าไปดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ หากปัญหาที่เกิดขึ้นทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาลแล้ว ขอให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย โดยอาจใช้วิธีติดป้ายประชาสัมพันธ์ก็ได้ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาของฝ่ายปกครอง</p>	สป.มท.

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน